

NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Hòa trong không khí tung bừng của thanh niên cả nước hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931 – 26/3/2024, Trường Tiểu học Khương Mai tổ chức chuyến đi Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

93 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ra đời và trưởng thành qua các giai đoạn thăng trầm của cách mạng, được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã động viên lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam không ngại gian khổ, hy sinh công hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện; truyền thống hiếu học, ham tìm tòi hiểu biết; truyền thống đoàn kết nhất trí, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Trách nhiệm của chúng ta là phải viết tiếp trang sử vẻ vang ấy bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ với việc trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống của Đoàn thanh niên và lớp lớp thanh niên Việt Nam.



Để kỷ niệm ngày này, vào ngày 24/03, chuyến hành trình mang tên “Vui cùng đoàn viên – Luôn là thanh niên” với sự tham gia của ban giám hiệu, các cô giáo cùng các đoàn viên trong chi đoàn của trường tiểu học Khương Mai đã khởi hành đến với Vinhomes Oceanpark. Chuyến đi giúp góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết của các cán bộ, nhân viên và thành viên chi đoàn trường Khương Mai.





Chi Đoàn Trường Tiểu học Khương Mai với Đoàn viên giáo viên đông đảo cả về lực lượng và sức trẻ bao thế hệ, các đoàn viên đã thực sự cố gắng phấn đấu trong phong trào thi đua “học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.



Với tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện của tuổi trẻ, các cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và học sinh của Trường Tiểu học Khương Mai sẽ không ngừng cố gắng, cùng nhau đoàn kết, cùng nhau học tập và lao động hăng say, luôn cùng với nhà trường thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, phấn đấu xứng đáng với lời Bác Hồ dạy:

“Đâu cần thanh niên có

Đâu khó có thanh niên”